

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ 'สมเด็จพระเทพฯ' เพื่อช่วยระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

พนักกิจกรรมการระดมทุนเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้พ้นจากความเจ็บป่วยให้ได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งของมูลนิธิรามาริบัติ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องมาตลอดกว่า 50 ปี เพราะผู้ป่วยและโรงพยาบาลยังคงขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลืออยู่

ในปีนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระ

พิเศษนี้ว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปหัวใจสีแดง 2 ดวงเชื่อมกัน สื่อความหมายถึงผู้ให้และผู้รับเป็นครั้งแรก เพื่อให้มูลนิธิรามาริบัติฯ นำไปจัดทำของที่ระลึกชุดพิเศษ โดยรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกชุดพิเศษทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ โรงพยาบาล

รามาริบัติแห่งใหม่

จ.สมุทรปราการ

“เพื่อให้ของที่ระลึกคอลเลกชั่นพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการให้ที่ไม่สิ้นสุดในวงกว้าง ในครั้งนี้ นอกจากทางมูลนิธิรามาริบัติฯ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้สนใจได้จับจองเป็นเจ้าของของที่ระลึกชุดพิเศษเช่นทุกครั้ง เรายังเปิดโอกาสให้องค์กรหน่วยงานต่างๆ สามารถ



พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะประธานกรรมการกลางมูลนิธิรามาริบัติฯ ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อนำไปจัดทำของที่ระลึกให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

พรพนสิริ คุณากรโพนาลัยศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาริบัติฯ เผยถึงเบื้องหลังของที่ระลึกชุด

สิ่งของที่ระลึกคอลเลกชั่นพิเศษนี้ เพื่อนำไปมอบเป็นของที่ระลึกที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย ในโอกาสพิเศษต่างๆ ด้วย เช่น ของขวัญปีใหม่ เพราะนอกจากจะถูกใจผู้รับแล้ว การให้ครั้งนี้ยังมีความหมายกว่าที่เคย เพราะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วย”

สำหรับของที่ระลึกชุดพิเศษจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ รูปหัวใจสีแดง 2 ดวงเชื่อมกัน พร้อมคำขวัญ “ผู้รับและผู้ให้ หัวใจประสานกัน”



ประกอบด้วย เสื้อยืด, เสื้อโพล, เสื้อเชิ้ต, เสื้อเวดเตอร์, หมวกปีกกว้าง, หมวกแก๊ป, กระเป๋าผ้าดิบ, กระเป๋าผ้าร่ม, กระเป๋าดินสอ, เข็มกลัด, การ์ด, สมุด, หมอนอิง, หมอนผ้าห่ม, หมอนรองคอ, แก้วน้ำมีฝา, กระติกน้ำเก็บอุณหภูมิ, ดลิब्ยา และร่มพับ 3 ตอน
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ

กับของที่ระลึกชุดภาพวาดฝีพระหัตถ์ ตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป ณ จุดจำหน่ายของที่ระลึกของ
มูลนิธิรามามธิบติฯ หรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน
www.ramafoundation.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2201-2222 ในวันและ
เวลาราชการ
เพราะ “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด”.